



# TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM BẢN TIN EVN

Số 11 - năm 2023

## Tin tức



### EVN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI VỚI CHỦ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CHUYỂN TIẾP

Hội nghị diễn ra chiều 20/3 tại Hà Nội với tinh thần khẩn trương và chủ động bàn giải pháp tháo gỡ các vướng mắc về hợp đồng mua bán điện đối với các dự án chuyển tiếp.

Lãnh đạo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo và đại diện Cục Điều tiết Điện lực đã giải thích, trả lời câu hỏi cũng như một số đề xuất của các nhà đầu tư. Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư dự án cũng như EVN tiếp tục triển khai theo đúng các văn bản pháp luật, các quy định hiện hành trong quá trình đàm phán.

EVN và các đơn vị liên quan ghi nhận ý kiến của các chủ đầu tư tại hội nghị trên tinh thần cầu thị. EVN mong muốn Bộ Công Thương sớm có văn bản hướng dẫn phương pháp đàm phán theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ, làm căn cứ để EVN và các chủ đầu tư dự án chuyển tiếp tiến hành đàm phán. Riêng về vấn đề thỏa thuận đấu nối lưới điện, nếu thỏa thuận đã ký hết hạn thì chủ đầu tư cần sớm làm việc với đơn vị vận hành lưới điện để rà soát, cập nhật lại các số liệu tính toán và tình trạng vận hành mới nhất.

Tính đến ngày 20/3/2023, mới có duy nhất 01 chủ đầu tư gửi hồ sơ tới Công ty Mua bán điện (EPTC) để chuẩn bị cho việc đàm phán hợp đồng mua bán điện và giá điện.

Theo Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân, phía EVN rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các chủ đầu tư trong quá trình chuẩn bị hồ sơ đàm phán với mong muốn các dự án chuyển tiếp được đưa vào vận hành trong thời gian sớm nhất trên cơ sở đảm bảo đúng quy định pháp luật.

## **EVN KIẾN NGHỊ THÁO GỖ VƯỚNG MẮC CHO CÁC DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN Ô MÔN III, IV**

Nội dung kiến nghị được đưa ra tại buổi làm việc với đoàn giám sát của Quốc hội khóa XV vào ngày 14/3 tại TP. Cần Thơ.

Trong đó, EVN đề xuất đưa dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn III thuộc danh mục dự án ưu tiên đầu tư của Nhà nước để áp dụng cơ chế cho vay lại trong nước không chịu rủi ro tín dụng. Đối với dự án Ô Môn IV, đề nghị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đảm bảo tiến độ cấp khí Lô B (vào cuối năm 2026 theo tiến độ điều chỉnh).

Những kiến nghị của EVN sẽ được đoàn giám sát tổng hợp trình Quốc hội và Chính phủ.



## **PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH VƯỢT TIẾN ĐỘ CÔNG TÁC SỬA CHỮA LỚN TỔ MÁY H5 NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH**



Là chỉ đạo của Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải tại buổi kiểm tra công tác này vào ngày 15/3.

EVN giao Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN phối hợp với Công ty Thủy điện Hòa Bình thực hiện. Đây là lần đầu tiên EVN tự thực hiện thay thế, lắp đặt bánh xe công tác, thể hiện năng lực tự chủ trong công tác sửa chữa bảo dưỡng đối với việc cải tạo các tổ máy thủy điện lớn.

## CÔNG BỐ CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2023

Chương trình công bố được Bộ Công Thương tổ chức sáng 18/3 tại Hà Nội. Các hoạt động chính gồm: Cuộc thi Trực tuyến Tìm hiểu kiến thức về Chiến dịch Giờ Trái đất; Hoạt động Tắt đèn trong 60 phút hưởng ứng Giờ Trái đất; Giải chạy hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023; các hoạt động truyền thông, cam kết tiết kiệm năng lượng của các tổ chức và doanh nghiệp trên toàn quốc.

Từ đầu tháng 3, EVN đã yêu cầu các đơn vị thành viên đăng tải các nội dung tuyên truyền về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường trên các phương tiện website, mạng xã hội Facebook, Zalo; vận động các tổ chức, cơ quan và khách hàng thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian hưởng ứng Giờ Trái đất (từ 20h30 đến 21h30 ngày 25/3/2023).

## KIỂM TRA, HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN THUỘC EVN TẠI KHU VỰC TÂY BẮC

Từ ngày 16 – 18/3, đoàn công tác của Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp (Bộ Công Thương) đã làm việc với các công ty Thủy điện Hoà Bình, Sơn La, Huội Quảng – Bản Chát.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá các công ty của EVN đã thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, duy trì kiểm tra và đánh giá an toàn đập, hồ chứa theo quy định.



### Thông tin quản lý

#### ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG

- 2 tháng đầu năm 2023, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã đưa vào vận hành **3 công trình** đường dây trung thế cung cấp điện cho huyện Nhà Bè, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng điện cho địa phương.

#### SẢN XUẤT - TRUYỀN TẢI

- Tại buổi làm việc ngày 15/3 với Công ty CP Đầu tư nước sạch sông Đà, Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải đề nghị đơn vị phối hợp tốt với EVN để **tận dụng hiệu quả nguồn nước**, cân đối giữa mục tiêu giữ nước cho sản xuất điện và đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt của vùng hạ du.

- Các đơn vị trong EVN chủ động, **phối hợp chặt chẽ với địa phương** trong công tác phòng chống thiên tai - là một trong những chỉ đạo của Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải tại phiên họp của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn EVN, ngày 16/3.

## KINH DOANH - DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

- Ngày 18/3, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội tổ chức **chuỗi hoạt động** hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 với chủ đề “Tiết kiệm điện - thành thói quen” tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

- **90,25%** là tỉ lệ công tơ điện tử đo xa được Công ty Điện lực Ninh Bình (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc) lắp đặt tính đến nay, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

## HỢP TÁC QUỐC TẾ

- Ngày 15/3, tại Hà Nội, Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải **tiếp và làm việc** với ông Evy Haryadi – Giám đốc Truyền tải và Lập kế hoạch hệ thống, Tổng công ty Điện lực Indonesia (PLN) cùng đoàn công tác. Hai bên đã trao đổi về công tác hiện đại hóa hệ thống điện, vận hành hệ thống điện an toàn và các giải pháp nhằm chuyển đổi năng lượng hiệu quả.

## TRUYỀN THÔNG - QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG

- **Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023** được Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng Bộ Công Thương phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức phát động ngày 17/3 tại Hà Nội. Tác phẩm dự giải phải là các tác phẩm báo chí được đăng tải từ ngày 16/10/2022 đến hết ngày 31/8/2023 trên các phương tiện truyền thông đại chúng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

- Đoàn Thanh niên EVN vừa phát động cuộc thi **Ý tưởng về thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong đoàn viên thanh niên EVN**, nhân dịp kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), nhằm tìm kiếm và nhân rộng các mô hình, ý tưởng tiết kiệm, chống lãng phí trong EVN.

- **Hơn 1.000 vận động viên** chuyên và không chuyên, trong đó có đông đảo CBCNV EVN vừa tham gia Giải chạy hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023. Sự kiện do Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng (Bộ Công Thương) phối hợp với Tạp chí Công Thương tổ chức sáng 18/3 tại Hà Nội.

### Bản tin EVN

Chỉ đạo: Ban Truyền thông EVN  
Tổ chức thực hiện: Trung tâm Thông tin Điện lực  
Địa chỉ: Tầng 15, tháp A, 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội  
Điện thoại: 024.66946731  
Email: bantinevn@gmail.com

Trưởng Ban biên tập:  
Đinh Thị Bảo Ngọc  
Thành viên Ban biên tập:  
Nghiêm Anh Tú, Hoàng Thị Tuyết  
Phụ trách kỹ thuật gửi file: EVNEIC